

เอกสารข้อมูลขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)

ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

หัวข้อผลิตภัณฑ์	รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์	เงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก
ประเภทผลิตภัณฑ์	เงินฝากประจำ
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ และสูงสุด	ขั้นต่ำ 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี และรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย	เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร มีผล ณ ปัจจุบัน ดูข้อมูลล่าสุดได้ที่ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก หรือ www.cimbthai.com เลือกเมนู "อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก"
ระยะเวลาฝาก	1 - 36 เดือน หรือ ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีผล ณ ปัจจุบัน
ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย	ทุกสิ้นเดือน หรือ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
เงื่อนไขหลัก	<ul style="list-style-type: none"> กรณีลูกค้าบุคคลธรรมดา คณะบุคคล และนิติบุคคลที่มีได้แสวงหากำไร ที่มีระยะเวลาฝากประจำตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป เท่านั้น จึงสามารถรับดอกเบี้ยแบบรายเดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ยตามประเภทเงินฝากสำหรับเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก ทั้งนี้ ยกเว้นโปรแกรมเงินฝากพิเศษที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นอย่างอื่น กรณีรับดอกเบี้ยรายเดือน หากปรากฏว่าดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รับไปก่อนแล้ว มีจำนวนเกินกว่าดอกเบี้ยที่ผู้ฝากพึงได้รับตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ธนาคารจะหักเงินต้นเพื่อชดเชยดอกเบี้ยส่วนที่จ่ายเกินไปแล้วนั้นนอกจากยอดเงินฝากก่อนจ่ายคืนผู้ฝาก และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายคืนภาษีจากดอกเบี้ยที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย เนื่องจากนำส่งกรมสรรพากรไปแล้ว ผู้ฝากจะต้องติดต่อขอคืนภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายด้วยตนเอง ทั้งนี้การถอนเงินในกรณีรับดอกเบี้ยรายเดือนจะต้องถอนเงินต้นทั้งจำนวน ห้ามถอนเพียงบางส่วน
การฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น	<ul style="list-style-type: none"> ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 64 เป็นต้นไป เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองเงินฝากที่วงเงิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝากต่อ 1 สถาบันการเงิน
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไข	<ul style="list-style-type: none"> รายการฝากต่ำกว่า 500 บาท : 0.00% ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน : ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ถอนเงินฝากหลัง 3 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝาก แต่ไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาฝาก : ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยที่อัตราเงินฝากออมทรัพย์ ประเภทบุคคลธรรมดาของจำนวนเงินที่ถอน(ทั้งกรณีถอนบางส่วนและถอนทั้งจำนวน) โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินฝากที่คงเหลือของรายการที่ถอนบางส่วนในอัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ฝาก
การต่ออายุบัญชีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก	<ul style="list-style-type: none"> กรณีเงินฝากประจำครบกำหนด หากผู้ฝากไม่มาถอนหรือไม่มีคำสั่งอย่างอื่นหรือไม่สามารถติดต่อผู้ฝากได้ ธนาคารจะต่ออายุการฝากเป็นประเภทเงินฝากประจำสมุดคู่ฝากในระยะเวลาเดิม โดยถืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝากตามประกาศของธนาคารที่ใช้อยู่ ณ วันที่ต่ออายุการฝากนั้น และจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก กรณีวันที่เงินฝากประจำครบกำหนดการฝาก ตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร และผู้ฝากไม่สามารถมารับคืนเงินฝากในวันหยุดทำการได้ ธนาคารจะถือเอาวันทำการวันแรกถัดจากวันหยุดทำการนั้น เป็นวันครบกำหนดจ่ายคืนเงินฝาก โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยให้ผู้ฝากสำหรับวันหยุดทำการนั้นด้วย และเมื่อผู้ฝากมาทำรายการถอนดอกเบี้ย หรือเงินต้นบางส่วนในวันทำการแรกของธนาคาร เงินต้นส่วนที่เหลือธนาคารจะนำฝากต่อ โดยธนาคารจะถือวันทำการแรกดังกล่าวเป็นวันเริ่มฝากใหม่
ช่องทางในการติดต่อธนาคาร	<ul style="list-style-type: none"> ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา CIMB Thai Care Center โทร. 02-626-7777 ทุกวัน เวลา 07:00 น. - 20:00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB Thai Website (www.cimbthai.com)
ข้อควรระวัง	<ul style="list-style-type: none"> ธนาคารไม่รับฝากสมุดบัญชีเงินฝากทุกกรณี การทำธุรกรรมข้ามเขต ข้ามผู้ให้บริการ มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามพนักงานธนาคารทันที
การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ หรือการแจ้งเดือนที่สำคัญต่าง ๆ	กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการใดๆ ที่ทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์ ธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการ

หมายเหตุ:

- เงื่อนไขผลิตภัณฑ์เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
- การรับแจ้งเปิดบัญชีหรือยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชี มีโทษทางกฎหมายหากบัญชีของท่านถูกนำไปใช้ในทางทุจริต